

บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ ๖ การติดตามข่าวสารการผ่อนผันการ

คัดเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องด้วยในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการคัดเลือกทหาร เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดังนั้น ชายไทยทุกคนจะต้องมีหน้าที่ต้องไปแสดงตัวเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ยกเว้นบุคคลที่มีความจำเป็นบางประเภท อาจมีข้อยกเว้นของทางราชการทหาร รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกาเพื่อรับปริญญาบัตร โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอให้นักศึกษาชาย ที่มีอายุ ๒๐ ปีและไม่ได้ศึกษาวิชาทหารจนสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ รับประทานเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นขอรับการผ่อนผันคัดเลือกทหาร ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. ๐๕๓-๘๗๓๐๗/๐ เว็บไซต์ www.stu.mju.ac.th ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งได้แก่ นำสำเนาหนังสือใบสำคัญทหารกองเกิน(สด. ๙) จำนวน ๑ ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน สำเนาหนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(สด. ๓๕) จำนวน ๑ ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน

ในการนี้ จึงขอให้นักศึกษาชายที่มีอายุ ๒๐ ปีข้างต้น รีบดำเนินการไปยื่นเอกสารดังกล่าว อย่าละเลย หนึ่งนอนใจ เพราะปีการศึกษาที่ผ่านมาจะมีนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเอกสารขอผ่อนผันตามกำหนด เป็นจำนวนมาก ต้องพักการศึกษาแล้วเรียนไว้อีกก่อน ทำให้เสียโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ค่อยไปเข้ารับการคัดเลือกทหารโดยนำสำเนาใบปริญญาบัตร ไปแสดงพร้อมหลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะหลักฐานการศึกษาจะใช้เป็นส่วนลดการเข้ารับราชการทหารได้

นักศึกษาชายที่มีอายุ ๒๐ ปี ส่วนมากจะพักอาศัยอยู่ในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย อาจมีการตกหล่นข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ จึงควรติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา (www.stu.mju.ac.th) คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ซึ่งได้ทำเป็นรูปเล่มส่งให้นักศึกษาใหม่ทุกคนและนำลงเว็บไซต์ด้วย

เอกสารอ้างอิง : หนังสือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกองการสวัสดิการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม

: คู่มือการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการของสำนักส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ